

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~326~~ UBND-NV

Tuy Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2016

V/v tham gia ý kiến dự thảo
Chương trình hành động của
Tỉnh ủy về cải cách hành chính
giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Căn cứ Công văn số 400/SNV-CCHC ngày 05/4/2016 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

- Đối với tiêu chí cụ thể đến năm 2020:

+ Tại điểm d: “Phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và có trên 50% cấp xã thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ”. Đối với mục tiêu này, đề nghị chỉnh lại là “Phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và có trên 70% UBND cấp xã ở vùng đồng bằng đô thị và trên 50% ở vùng miền núi thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ”. Vì theo quy định hiện hành của Chính phủ, 100% UBND cấp xã bắt buộc phải thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nếu đến năm 2020 chỉ phấn đấu đạt 50% đơn vị cấp xã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm là quá thấp so với quy định của Chính phủ.

+ Tại điểm đ: “100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 30% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4”. Đối với mục tiêu này, đề nghị chỉnh lại là “chọn một số dịch vụ công được tổ chức, cá nhân thường xuyên yêu cầu giải quyết để cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”. Vì để triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3, 4 đạt hiệu quả, phải phụ thuộc vào trình độ tin học, trình độ dân trí và nhu cầu sử dụng chung của người dân trên toàn tỉnh, nếu không sẽ gây ra sự lãng phí về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng

phần mềm. Hơn nữa hiện nay, có một số thủ tục hành chính đã được tinh công bố, nhưng tổ chức, cá nhân ít yêu cầu hoặc không yêu cầu thực hiện, do đó không cần thiết phải đưa 100% dịch vụ công vào cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.

Đối với các nội dung còn lại, UBND huyện thống nhất với bản dự thảo do Sở Nội vụ đã xây dựng. Trên đây là ý kiến gộp ý của huyện, kính đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, xem xét điều chỉnh cho phù hợp. *Liệu*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: *Vào*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Tích Hiếu
Phạm Tích Hiếu